

Số: /TB-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 07 tháng 5 năm 2024, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự có lãnh đạo các phòng: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Hạt Kiểm lâm huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tập thể lãnh đạo và các chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024; ý kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 98-NQ/HU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2024 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND huyện giao năm 2024 trong lĩnh vực ngành phụ trách. Các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều tăng trưởng khá, cụ thể: Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tiếp tục được quan tâm chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng phù hợp; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất; nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ bước đầu được áp dụng triển khai hiệu quả, đến nay tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 5.937,12 ha, bằng 100,22% so với cùng kỳ, đặc biệt là diện tích trồng cây thuốc lá 1.706 ha, đạt 113,7% KH; Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y đã có sự chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi trong những năm vừa qua. Sản xuất chăn nuôi có bước phát triển mạnh về tổng đàn, chất lượng con giống, sản phẩm từ chăn nuôi đều đạt mức khá; Lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp có sự chuyển biến cả về chất và lượng, phát triển bền vững, diện tích rừng trồng mới là 659,36 ha, đạt 109,89% KH; Xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển các sản phẩm OCOP đạt nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 12/17 xã đạt chuẩn NTM (trong đó: 08 xã đạt chuẩn NTM; 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt NTM kiểu mẫu), số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên có 10 sản phẩm OCOP (trong đó có 02 sản phẩm đạt 4 sao và 08

sản phẩm đạt 3 sao); Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cơ bản chủ động triển khai tốt các hoạt động phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của thiên tai xảy ra trên địa bàn. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong nhiều lĩnh vực có liên quan, có tinh thần trách nhiệm cao, như: phối hợp thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phối hợp ban hành các cơ chế, chính sách của huyện. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác quản lý nhà nước và đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Trong lĩnh vực nông nghiệp đến nay vẫn chưa tạo ra được nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực thực sự có thương hiệu, để tạo sự chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường tiêu thụ; quy mô sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, các lĩnh vực mới trong hoạt động nông nghiệp như: nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, mặc dù đã được đề cập nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai đầy đủ, dù đây là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng của huyện; Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn còn nhỏ lẻ, hạn chế về năng lực sản xuất, công nghệ và nguồn lực đầu tư, sức cạnh tranh trên thị trường thấp. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển còn chậm, việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với các cơ sở chế biến chưa được thực hiện; Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn bao gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp và các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, nhất là hạ tầng nước sạch nông thôn và rác thải nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn còn những tồn tại như: các vụ vi phạm quy định về lâm nghiệp tuy đã giảm nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng người dân phá rừng tự nhiên trái quy định để lấy đất trồng rừng; đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong một số việc cụ thể việc phối hợp với các ngành, địa phương còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của phòng; trong thời gian tới đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở các nhiệm vụ đã được giao trong thời gian qua, chủ động tham mưu có hiệu quả cho Huyện uỷ, UBND huyện trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bám sát các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 98-NQ/HU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

được UBND huyện giao về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm đã giao trong năm 2024. Trước hết tổ chức rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh hoàn thiện chiến lược phát triển các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực của huyện gồm: Lúa gạo, trái cây, thịt các loại chủ yếu là thịt lợn và gia cầm, thủy sản, gỗ và sản phẩm ngoài gỗ; trong đó cần tập trung xây dựng mục tiêu cụ thể, tham mưu quy hoạch rõ từng vùng sản xuất, quan tâm ứng dụng công nghệ, tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ và phát triển thị trường tiêu thụ. Cụ thể: đối với trồng trọt phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây có giá trị thấp sang các loại cây có giá trị cao, phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu của thị trường; chăn nuôi phải theo hướng quy mô, hình thành các trang trại theo chuỗi giá trị, theo mô hình tuần hoàn, ứng dụng công nghệ, đảm bảo an toàn với môi trường; nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; trong lĩnh vực lâm nghiệp tập trung phát triển rừng gắn với phát triển thị trường, đầu tư trồng rừng thâm canh, phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng,...

Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án phát triển giá trị đa dạng của hệ sinh thái tại khu vực rừng nghiên xã Bắc Quỳnh. Hoàn thành **trước ngày 15/6/2024**; tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/02/2023 về thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2022 - 2030.

Chủ động rà soát, nắm rõ hiện trạng, đánh giá hiệu quả việc triển khai các mô hình đang thực hiện trên địa bàn hiện nay. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất phát triển mô hình trồng cây dược liệu và mô hình sử dụng các loại cây dược liệu để chế biến làm thành thực phẩm để phát triển kinh tế trên địa bàn.

3. Quan tâm tham mưu chỉ đạo, định hướng nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; phát triển các mô hình kinh tế trang trại; tăng cường tham mưu liên kết chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp (*xác định rõ đối tượng thực hiện, tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, ...*) để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả về phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; tìm hiểu thị trường, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đồng thời phải có sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, điều hành, để nâng cao tính hiệu quả.

4. Tiếp tục tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (*phần đầu trong năm 2024: xã*

Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới; xã Hưng Vũ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Bắc Quỳnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, nâng bình quân tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 15,8 tiêu chí nông thôn mới/01 xã. Trước mắt chủ động kiểm tra, rà soát, xác định rõ lại kết quả đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của từng xã, tham mưu xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí trên địa bàn, đặc biệt là tại 04 xã (*xã Tân Lập, Hưng Vũ, Vũ Lễ, Nhất Tiến*) bị tụt tiêu chí nông thôn mới đã được công nhận. Hoàn thành **trong tháng 5/2024**.

5. Chủ động đề xuất, tham mưu huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đến hạ tầng cho lĩnh vực thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp và hạ tầng nước sạch nông thôn, xử lý rác thải nông thôn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cao nhất việc giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, cũng như nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao: Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Doài, thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành; sửa chữa, nâng cấp mương Bản Cẩu, Nà Nhuốt, thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri; sửa chữa, nâng cấp mương, đập Rọ Ngả Hai, thôn Nà Nuầy, xã Hưng Vũ. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, khâu nối phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có thêm nguồn lực đầu tư, nhất là các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt trong giai đoạn tới là các dự án đã được định hướng trong quy hoạch.

Khẩn trương tổ chức rà soát, thông kê lại các chương trình, dự án, nguồn vốn được giao làm chủ đầu tư, nguồn vốn giao phụ trách theo dõi chỉ đạo thực hiện và lập biểu theo dõi nắm rõ tiến độ, kết quả thực hiện của từng chương trình, dự án, tiến độ giải ngân để chủ động theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo thực bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trước mắt xây dựng rà soát các hồ sơ của từng tiểu dự án, dự án, xem xét thành phần hồ sơ, hiện trạng, kết quả thực hiện từ năm 2021 đến nay và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình, dự án. Hoàn thành báo cáo kết quả gửi về UBND huyện **trước ngày 31/5/2024**.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu văn bản của UBND huyện gửi Ban Dân tộc tỉnh xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 của Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hoàn thành **trước ngày 18/5/2024**; Rà soát, chủ động tham mưu kiện toàn lại Tổ thẩm định, Tổ giúp việc các Chương trình, Dự án, Mô hình đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn huyện nếu có sự thay đổi.

6. Tiếp tục tập trung, chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; rà soát các công trình ách yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở và xây dựng có phương án tạm thời để bố trí tái định cư đảm bảo an toàn tối đa tính mạng và tài sản của người dân.

7. Quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nguồn nhân lực. Rà soát phân công nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ của từng lãnh đạo, cán bộ công chức tại đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

8. Về kiến nghị, đề xuất

8.1. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm tăng cường biệt phái công chức hỗ trợ công tác chuyên môn, để nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND huyện thực hiện nội dung trên.

8.2. (1) Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp sửa chữa trụ sở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của phòng; (3) hỗ trợ kinh phí phát sinh trong hoạt động của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; (4) hỗ trợ kinh phí để thực hiện hỗ trợ cho người trực sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai. Đối với các nội dung kiến nghị này đã được Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giải đáp tại cuộc làm việc. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND huyện thực hiện các nội dung trên.

8.3. Đề nghị chỉ đạo các phong, ngành liên quan quản lý tốt các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn, để mang lại hiệu quả thực chất của việc đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây thuốc lá nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Tiếp thu kiến nghị của đơn vị, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt nội dung trên. Trước mắt giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động đầu tư, kinh doanh thu mua thuốc lá trên địa bàn. Hoàn thành **trước ngày 25/5/2024**.

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: NN&PTNT; TC-KH; LĐTBXH-DT;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Trung tâm DVNN huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Nam